

## ครูทายาทวงเป้าผลิตครูพันธุ์ใหม่ 10 ปี การันตีได้เป็นครูสังกัด สพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2558

### ครูทายาทวงเป้าผลิตครูพันธุ์ใหม่ 10 ปี

#### การันตีได้เป็นครูสังกัด สพฐ./รับเด็ก ม.6 และ นศ.ปี 1 ที่กำลังเรียนครูศาสตร์

“ดาวพงษ์” เผยโครงการครูทายาทตั้งเป้าผลิตครู 10 ปี หรือประมาณ 46,000 อัตรา รับประกันไม่ตกงาน ผู้เรียนรูล่วงหน้าได้สอนโรงเรียนก่อนเรียนจริง รับทั้งเด็ก ม.6 หรือ นศ.ปี 1 สาขาครูศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทั้งหมดให้ สกอ.เดินหนา คาดเสนอ ครม.เห็นชอบ ม.ค.ปีหน้า

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาหารือเกี่ยวกับการโครงการครูทายาท ซึ่ง ศธ.จะดำเนินการตามรูปแบบที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ดูแลเรื่องการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อผลิตครูที่ดูเก่ง ตรงกับความต้องการ และบรรจุเป็นครูในพื้นที่ขาดแคลน ที่สำคัญคือจะต่อวงระบบใหญ่เรียนครูสามารถล่วงหน้า ว่าเมื่อจบไปแล้วจะสอนโรงเรียนไหน หรือหมายถึงว่าจะต้องมีอัตรารองรับหลังเรียนจบในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หรือ สอศ. ที่แน่นอน

"อย่างไรก็ตาม ในส่วนรายละเอียดและกติกาที่เกี่ยวข้อง ผมได้มอบให้ สกอ.เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินเดือนมกราคม 2559 นี้ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพื่อจะได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2559" พล.อ.ดาวพงษ์กล่าว

รมว.ศธ.กล่าวถึงรายละเอียดโครงการอีกว่า เบื้องต้นโครงการนี้มีระยะ 10 ปี (2559-2569) มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตครูทั้งสิ้นประมาณกว่า 46,000 อัตรา และไม่ได้รับสมัครผู้เรียนเฉพาะคนที่เพิ่งจบ ม.6 เท่านั้น แต่จะรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ในคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อีกด้วย ส่วนงบประมาณในการดำเนินการคาดว่าจะไม่มาก เพราะจะใช้ระบบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาใช้ ขณะเดียวกัน ตนมีแนวคิดด้วยว่าเมื่อเด็กเรียนจบแล้ว เมื่อไปปฏิบัติการสอนได้ระยะหนึ่ง อาจจะ 2-3 ปี ถ้าต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโทก็จะส่งเสริมให้เรียน โดย ศธ.จะมีทุนให้เรียนต่อในต่างประเทศ เมื่อจบแล้วก็ต้องกลับมาใช้ทุนสอนในโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

“ยังมีเด็กไทยที่ต้องการเป็นครูจำนวนมาก ซึ่งเราควรใช้โครงการนี้ส่งเสริมเพื่อให้ได้คนดี คนเก่งเข้ามาเป็นครูในพื้นที่ เชื่อว่าจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมให้ดีขึ้นได้ โดยภายในเดือนธันวาคม 2558 นี้เราจะเห็นรายละเอียดของโครงการชัดเจนขึ้น รวมถึงจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าโครงการ” พล.อ.ดาวพงษ์กล่าว.

